

Số: /BC-TTHĐND Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện**  
**trong 06 tháng đầu năm 2024 (đợt 1)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khốa XIV - kỳ họp thứ 7

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND;

Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả Kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện trong 06 tháng đầu năm 2024 (đợt 1) về giám sát tình hình thực hiện kiến nghị tại các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện và kết quả thực hiện Kết luận các phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện, cụ thể như sau:

**I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁM SÁT.**

1. Đối với các đơn vị, địa phương được giám sát trực tiếp cơ bản đã chấp hành theo kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện như: Đã xây dựng báo cáo gửi đoàn giám sát; Đã chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ, tài liệu khi Đoàn giám sát yêu cầu. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị địa phương xây dựng báo cáo chưa đầy đủ theo Đề cương của Đoàn giám sát và tại thời điểm giám sát trực tiếp tại 03 xã: Đăk Sao, Đăk Tờ Kan và Ngọc Lây chưa cung cấp được một số loại hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

2. Các thành viên trong Đoàn giám sát đã tham gia đầy đủ, đúng thành phần. Tuy nhiên vẫn còn một số đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn 03 xã: Đăk Sao, Đăk Tờ Kan và Ngọc Lây được mời tham gia cùng đoàn giám sát nhưng chưa dự cùng đoàn để thực hiện công tác giám sát.

3. Phương pháp làm việc: Các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu trước báo cáo của các đơn vị, địa phương được giám sát và các văn bản, hồ sơ liên quan; Trực tiếp làm việc, trao đổi, thảo luận đề nghị làm rõ một số nội dung giám sát, đi kiểm tra thực tế.

**II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT, KẾT LUẬN PHIÊN GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN.**

1. Công tác triển khai thực hiện ý kiến, kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại báo cáo số 26/BC-TTHĐND, ngày 20/10/2022 giám sát triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND xã và việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp HĐND xã trên địa bàn huyện

- Nhìn chung Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện tăng cường, tổ chức, kiểm tra và hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định (*Trình HĐND cùng cấp thông qua Nghị quyết; xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện...*); Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là thực hiện các Công trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư...

- Đối với Thường trực HĐND xã: Đã triển khai hoàn thiện, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, hoàn thiện một số nội dung còn thiếu sót trong việc tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề và việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

- Đối với các ban HĐND xã: Đã triển khai việc xây dựng Kế hoạch giám sát và ban hành báo cáo Kết quả giám sát theo quy định; Triển khai thẩm tra và ban hành các báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND xã.

- Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND từ đợt giám sát năm 2022 đến nay nhìn chung có sự tiến bộ, đổi mới, tương đối đảm bảo các quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Thường trực HĐND xã đã tổ chức các kỳ họp HĐND đúng quy định của pháp luật, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trước khi trình kỳ họp HĐND xã.

- Cơ bản các xã thực hiện tốt chức năng giám sát của Thường trực, các Ban HĐND. Quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; phối hợp tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết trả lời các ý kiến của cử tri.

2. Công tác triển khai khắc phục hạn chế, khuyết điểm chỉ ra tại báo cáo số 19/BC-ĐGS, ngày 04/07/2023 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện về giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Nhìn chung Ủy ban nhân dân các xã đã triển khai, chỉ đạo các cán bộ chuyên môn phối hợp với các ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá kết quả, hiệu quả của việc thực các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hàng năm để báo cáo và đề nghị cấp trên xem xét, tập trung chỉ đạo tiếp tục phát huy và giữ vững các tiêu chí đã đạt được, thực hiện phấn đấu đạt tiêu chí NTM đối với các tiêu chí còn lại chưa đạt đảm bảo theo quy trình, quy định.

- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách thôn để theo dõi, nắm bắt, hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới cũng như để theo dõi đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí.

- Đã triển khai gắn kết quả thực hiện các nội dung chương trình của các đơn vị, các xã gắn với kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm của từng cơ quan, đơn vị để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình nông thôn mới.

(*Có phụ lục chi tiết kết quả thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới đến 31/12/2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông kèm theo*)

### 3. Công tác chỉ đạo thực hiện các kiến nghị tại các phiên giải trình Thường trực HĐND huyện

Nhìn chung, tại các phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện. Trên cơ sở yêu cầu của Thường trực HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai, chuẩn bị đầy đủ nội dung theo yêu cầu<sup>(1)</sup>. Sau các phiên giải trình, trên cơ sở ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện<sup>(2)</sup>, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo<sup>(3)</sup>, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, giải quyết các nội dung theo Kết luận của Thường trực HĐND huyện với 09 nội dung ý kiến (*Phiên giải trình lần thứ nhất: 05 nội dung ý kiến; Phiên giải trình lần thứ hai: 04 nội dung ý kiến*) đảm bảo theo quy trình, quy định.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TẠI BÁO CÁO SỐ 26/BC-TTHĐND, NGÀY 20/10/2022 VÀ BÁO CÁO SỐ 19/BC-TTHĐND, NGÀY 04/07/2023; KẾT LUẬN PHIÊN GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

#### 1. Kết quả đạt được qua Giám sát trực tiếp tại 03 xã: Đăk Sao, Đăk Tô Kan và Ngọc Lậy

##### 1.1. Đối với xã Đăk Sao

- Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND xã và việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp HĐND xã:

+ Nhìn chung HĐND xã đã chỉ đạo bổ sung một số các nội dung như: Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành kỳ họp thường lệ; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ hàng năm; Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ...;

+ Đối với UBND xã đã ban hành một số các báo cáo phục vụ kỳ họp, cụ thể: Báo cáo Công tác tiếp công dân, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng, công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã; Báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND xã theo quy định.

+ Đối với một số Nghị quyết ban hành chưa đảm bảo theo quy định (*Căn cứ còn theo Luật cũ, căn cứ sai quy định, thời gian chưa đảm bảo, thiếu nội dung thẩm tra của các ban...*): HĐND xã đã thực hiện thu hồi các Nghị quyết ban hành chưa đảm bảo, đồng thời chỉnh sửa, hoàn thiện các Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định về thể thức và nội dung.

---

(1) Các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện: Số 446/BC-UBND, ngày 29/6/2023 giải trình nội dung tại Phiên chất vấn Thường trực HĐND huyện, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026; Số 792/BC-UBND, ngày 02/11/2023 giải trình nội dung tại Phiên chất vấn Thường trực HĐND huyện, lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026.

(2) Các Thông báo của Thường trực HĐND huyện: Số 29/TB-HĐND, ngày 05/7/2023 về Kết luận Phiên họp giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026; (4) Số 51/TB-HĐND, ngày 13/11/2023 về Kết luận Phiên họp giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026.

(3) các Công văn của Ủy ban nhân dân huyện: số 1769/UBND-VP, ngày 25/07/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 29/TB-TTHĐND, ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện; Số 3182/UBND-VP, ngày 22/11/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 51/TB-TTHĐND, ngày 13 tháng 11 năm 2023 về kết luận Phiên họp giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Việc triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 19/BC-TTHĐND, ngày 04/7/2023 về giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

+ Nhìn chung Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá kết quả, hiệu quả của việc thực các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hàng năm để báo cáo và đề nghị cấp trên xem xét. Theo đó tính đến hết 31/12/2023, xã Đăk Sao đã đạt 16/19 tiêu chí, tăng 01 tiêu chí so với thời điểm giám sát 06 tháng đầu năm 2023. Hiện nay xã Đăk Sao còn 03/19 tiêu chí chưa đạt<sup>4</sup>.

+ Việc thực hiện các biện pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới hình thức sản xuất đã được UBND xã chú trọng thực hiện. Trong năm 2023, một số cây trồng có giá trị kinh tế cao đã được đầu tư phát triển (*Sâm Ngọc Linh, Mắc ca*); một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: chỉ tiêu về nông nghiệp (*Cây cà phê, Cao su, Mắc ca, sắn, ngô*).

+ Công tác vận động nhân dân thực hiện đa dạng hoá ngành nghề, tăng cường công tác đào tạo nghề lao động nông thôn đã được quan tâm thực hiện. Năm 2023 đã rà soát, tổng hợp danh sách đăng ký tham gia học nghề cho 105 học viên, đồng thời phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức mở một lớp trồng và chăm sóc cây sơn tra cho 34 học viên là người dân trên địa bàn xã.

- **Tình hình phối hợp thực hiện Kết luận các phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện:** Đề nghị Giám đốc - Ban quản lý xây dựng huyện sớm chi trả tiền đền bù thiệt hại diện tích xây dựng đập thủy lợi Đăk Pờ Ang cho 77 hộ dân thôn Đăk Giá (*công trình đã thi công từ năm 2019*) với tổng số tiền là 497.762.857 đồng.

+ Qua kết quả giám sát, nhìn chung Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn thiện các thủ tục có liên quan, đồng thời trên cơ sở Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nêu trên. Đã đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn kinh phí (*vốn trả nợ sau quyết toán*) để triển khai chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo hồ sơ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cung cấp, ngày 11/01/2024 Ủy ban nhân dân huyện đã giao vốn để trả nợ chi phí bồi thường (*tại Quyết định số 06/QĐ-UBND, ngày 11/01/2024*). Tuy nhiên, đến thời điểm Đoàn Giám sát làm việc UBND xã vẫn đang tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án hoàn thành các hồ sơ có liên quan và chưa thực hiện tiền chi trả cho 77 hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn xã.

+ Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, sau khi hoàn thành các hồ sơ và thủ tục có liên quan. Đơn vị chủ đầu tư sẽ phối hợp với UBND xã Đăk Sao, chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong cuối tháng 01 hoặc đầu tháng 02/2024 theo quy định.

## 1.2. Xã Đăk Tờ Kan

- Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND xã và việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp HĐND xã:

<sup>4</sup> Tiêu chí số 10 – Thu nhập, Tiêu chí số 11 – Nghèo đa chiều, Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

+ Nhìn chung Thường trực HĐND xã đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng ban hành văn bản giao nội dung thẩm tra đến các Ban HĐND xã để thực hiện thẩm tra theo quy định<sup>5</sup>; Đối với Các ban HĐND xã đã tổ chức xây dựng Kế hoạch giám sát, khảo sát theo quy định;

+ Đối với UBND xã đã xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND xã và các ý kiến chất vấn, thảo luận tại kỳ họp HĐND xã.

+ Công tác ban hành và hoàn thiện các Nghị quyết của HĐND xã đã được quan tâm, chỉ đạo khắc phục, Thường trực HĐND xã đã cơ bản hoàn thiện và ban hành Nghị quyết đúng quy định về Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật. Việc gửi hồ sơ kỳ họp về HĐND huyện đã được quan tâm, thực hiện.

- Việc triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 19/BC-TTHĐND, ngày 04/7/2023 về giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

+ Công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được UBND xã quan tâm, thực hiện<sup>6</sup> qua các cụm pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn xã; tiếp tục quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới.

+ Tổ chức vận động người dân thực hiện dọn vệ sinh sạch sẽ trên các tuyến đường làng, ngõ xóm sách sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường tại các thôn trên địa bàn xã; Thực hiện dọn vệ sinh môi trường, vận động nhân dân trong thôn thường xuyên vệ sinh các tuyến đường trong thôn, chủ động sửa chữa những hư hỏng nhỏ. Vận động các hộ dân chỉnh trang vườn nhà (*không còn các loại cây dại, cây tạp; bố trí và trồng các loại cây trồng phù hợp, hiệu quả, có thu nhập*); vận động các hộ xây dựng hàng rào, làm công; vận động các hộ nâng cấp, sửa chữa nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước...; Thực hiện dọn dẹp, thu gom vệ sinh môi trường nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã với 320 lượt người tham gia<sup>7</sup>.

- Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan đạt 11/19 tiêu chí, giảm 01 tiêu chí<sup>8</sup> so với đợt giám sát 06 tháng đầu năm

---

<sup>5</sup>Công văn số 05/HĐND, ngày 06 tháng 11 năm 2022 của Thường trực HĐND xã về phân công 02 Ban HĐND xã thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 04; Công văn số 03/HĐND, ngày 14/6/2023 của HĐND xã về phân công 02 Ban HĐND thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 05; Công văn số 19/HĐND, ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Thường trực HĐND xã về phân công 02 Ban HĐND thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề; Công văn số 20/HĐND, ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Thường trực HĐND xã về phân công 02 Ban HĐND thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 06. Công văn số 21/HĐND, ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND xã về phân công 02 Ban HĐND thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề.

<sup>6</sup> Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 13/7/2023 của UBND xã về truyền thôn, tuyên truyền chương trình MTQG XDNTM năm 2023 trên địa bàn xã; Công văn số 241/UBND ngày 7/7/2023 của UBND xã về đẩy mạnh triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2023; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24/04/2023 của UBND xã Đăk Tờ Kan về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình MTQG XDNTM năm 2023 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 6/4/2023 của BCĐ các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 xã Đăk Tờ Kan về thực hiện chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn xã năm 2023;

<sup>7</sup> Thôn Kon Hnông: 80 người dọn dẹp nhà rông đào hố trồng 20 cây hoa bang, 15 cây sao đen, 20 chậu hoa hoàng yến; thôn Đăk Prông: 65 người dọn dẹp tuyến đường, mương thoát nước lên nhà rông; thôn Đăk Nông: 40 người dọn dẹp quét dọn đường nội thôn lên trường trung học; Đăk Hnăng: 45 người chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; Tê Xô Ngoài: 30 người chỉnh trang, phát dọn khuôn viên nhà rông; Đăk Trắng: 30 người nạo vét, sửa chữa kênh mương thủy lợi Tea Gia và Tê Xô Trong: 30 người phát dọn tuyến đường chính trong thôn

<sup>8</sup> Tiêu chí số 05 – Trường học

2023 của Thường trực HĐND huyện. Hiện nay còn 8/19 tiêu chí<sup>9</sup> nông thôn mới chưa đạt.

### **1.3. Tại xã Ngọc Lâu:**

- Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND xã và việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp HĐND xã:

+ Nhìn chung các ban HĐND xã đã nghiêm túc thực hiện việc xây dựng Kế hoạch giám sát và ban hành báo cáo Kết quả giám sát theo quy định; Triển khai thẩm tra và ban hành các báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND xã. Hoàn thiện xây dựng Chương trình Kiểm tra, giám sát hàng năm của các Ban trên địa bàn xã.

- UBND xã đã thực hiện ban hành các báo cáo phục vụ kỳ họp theo quy định<sup>10</sup> phục vụ kỳ họp thường lệ HĐND xã; Trên cơ sở các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã, đã triển khai báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến thẩm tra và các ý kiến chất vấn, thảo luận tại kỳ họp HĐND xã đảm bảo theo quy định.

- Tổ chức thực hiện rà soát, hoàn thiện các Nghị quyết ban hành chưa đảm bảo theo quy định (*Căn cứ còn theo Luật cũ, căn cứ sai quy định, thời gian chưa đảm bảo, thiếu nội dung thẩm tra của các ban...*) để khắc phục, hoàn thiện đối với các Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề do HĐND xã ban hành.

- Việc triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 19/BC-TTHĐND, ngày 04/7/2023 về giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

+ Nhìn chung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo làm tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện Nông thôn mới trên địa bàn xã; Thực hiện dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, đảm bảo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

+ Thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn phụ trách tiêu chí tăng cường hướng dẫn, ban nhân dân các thôn, kiểm tra, rà soát đánh giá kết quả, hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí, đồng thời tăng cường hướng dẫn triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp.

+ Tính đến thời điểm hiện tại đạt chuẩn 15/19 tiêu chí. Tăng 01 tiêu chí<sup>11</sup> so với kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện 06 tháng đầu năm 2023. Hiện nay còn 4/19 tiêu chí<sup>12</sup> chưa đạt.

- **Tình hình phối hợp thực hiện Kết luận các phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện:** Cử tri Y BLút – thôn Măng Rương 1, xã Ngọc Lâu kiến nghị Đề Nghị UBND huyện chỉ đạo Chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD huyện sớm đo đạc thêm diện tích bị thiệt hại của nhân dân và chỉ đạo đơn vị thi công sớm

<sup>9</sup> Tiêu chí số 05 – Trường học; Tiêu chí số 10 – Thu nhập, Tiêu chí số 11 – Nghèo đa chiều, Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14 – Giáo dục và đào tạo, Tiêu chí số 15 – Y tế; tiêu chí số 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 - Quốc phòng và an ninh.

<sup>10</sup> Báo cáo Công tác tiếp công dân, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng, công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã...

<sup>11</sup> Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

<sup>12</sup> Tiêu chí số 10 – Thu nhập, Tiêu chí số 11 – Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 15 – Y tế; tiêu chí số 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

khắc phục điểm sạt lở, trôi đất đỏ vùi lấp ruộng lúa của người dân và tuyến mương đất bị vùi lấp khi thi công Đường giao thôn Thôn Tân Ba xã Tê Xăng đi Thôn Mô Za xã Ngọc Lây. (Cụ thể: Có 02 điểm sạt lở, trôi đất đỏ vùi lấp ruộng lúa của người dân với 04 hộ dân bị ảnh hưởng (*Hộ Y Buôn thôn Măng Rương I khoản 300m<sup>2</sup>, A Nhôi thôn Mô Za 250m<sup>2</sup> khoản, A Khôm thôn Măng Rương II khoản 100m<sup>2</sup>, Y Thảo Măng Rương II, khoản 90m<sup>2</sup>*); 01 đoạn mương đất bị vùi lấp không đảm bảo dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, chiều dài khoảng 15m, người dân không thể canh tác trồng lúa trên diện tích này và vị trí của bãi thải lấn vào nghĩa địa của nhân dân.

Qua giám sát, nội dung ý kiến của cử tri Y BLút – thôn Măng Rương 1, xã Ngọc Lây đối với việc xây dựng công trình Đường giao thôn Thôn Tân Ba xã Tê Xăng đi Thôn Mô Za xã Ngọc Lây đã được UBND xã phối hợp với Ban QLDA ĐTXD huyện (*đơn vị chủ đầu tư*) và các cơ quan đơn vị có liên quan của huyện tiến hành rà soát, đánh giá và đã giải quyết đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng (*ngoài diện tích đã thu hồi, bồi thường*) với số tiền **12,8 triệu đồng cho 05 hộ dân** bị ảnh hưởng. Đến thời điểm đoàn giám sát làm việc, các hộ dân và cử tri đều thống nhất với phương án đã bồi thường và không có ý kiến gì thêm.

## 2. Tồn tại, hạn chế

### 2.1. Tồn tại hạn chế chung

- Việc xây dựng báo cáo phục vụ đoàn giám sát nội dung còn chung chung, chưa đảm bảo các nội dung theo đề cương tại Kế hoạch số 02/KH-TTHĐND ngày 04/01/2024 của TT HĐND huyện, mới chỉ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chưa báo cáo được chi tiết các nội dung đã triển khai khắc phục được qua giám sát của Thường trực HĐND huyện.

- **Đối với công tác công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND xã và việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp HĐND xã:** Việc thẩm tra các Ban HĐND xã chưa đảm bảo theo quy định (*Các ban HĐND xã thẩm tra nhiều nội dung trình vào 01 báo cáo thẩm tra*); Nghị quyết ban hành của HĐND chưa đảm bảo, chưa có căn cứ pháp lý các Nghị quyết và Quyết định giao chỉ tiêu của cấp trên; Chưa có văn bản giao cho các ban HĐND xã thực hiện thẩm tra đối với nội dung UBND xã trình; Chưa cung cấp được văn bản xin chủ trương cấp ủy về tổ chức kỳ họp. Chưa kịp thời khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm chỉ ra tại Báo cáo số 26/BC-TTHĐND, ngày 20/10/2022 về kết quả Giám sát của TT HĐND huyện

- **Công tác thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới:** UBND các xã chưa xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Báo cáo số 19/BC-TTHĐND, ngày 04/7/2023 về kết quả Giám sát của TT HĐND huyện về CT MTQG XD NTM; Hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí chưa đảm bảo theo quy định; Công tác tuyên truyền vận động chưa thường xuyên, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú; Nhận thức của một số cán bộ và người dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình nông thôn mới còn hạn chế.

+ Sự phối hợp trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện giữa các ngành chưa đồng bộ, còn lúng túng; Việc huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn.

+ Công tác hướng dẫn, kiểm tra cơ sở chưa được thường xuyên, chưa kịp thời.

## **2.2. Tồn tại, hạn chế từng đơn vị giám sát trực tiếp**

### **- Đối với xã Đắk Sao:**

#### ***Việc tổ chức kỳ họp.***

+ Công tác giám sát của 2 Ban HĐND xã vẫn chưa được thực hiện riêng, các Ban vẫn tham gia hoạt động giám sát chung với TT HĐND xã.

+ Tại các kỳ họp, một số đại biểu chưa phát huy tinh thần trách nhiệm, chưa quan tâm nghiên cứu tài liệu, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp ... để có ý kiến đóng góp vào các nội dung trình kỳ họp nên hoạt động thảo luận và chất vấn chưa sôi nổi. Một số đại biểu HĐND xã hầu hết chỉ hoạt động vai trò của mình trong thời gian diễn ra kỳ họp và trong các buổi tiếp xúc cử tri, chưa chủ động nghiên cứu, thu thập thông tin về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND xã; chưa gắn bó với nhân dân, sâu sát với tình hình đời sống của nhân dân ở địa bàn ứng cử, hoạt động chưa đảm bảo chất lượng.

+ Một số nội dung do UBND xã trình Thường trực HĐND xã thông qua chưa đảm bảo theo quy định, cụ thể: UBND xã Đắk Sao có Tờ trình số 77/TTr-UBND, ngày 22/12/2022 gửi HĐND xã về việc xin phê chuẩn phương án phân bổ chế độ tự chủ năm 2023 theo đó Thường trực HĐND xã có Công văn số 07/CV-HĐND ngày 27/12/2022 thống nhất phương án do UBND xã trình. Nội dung này cần đưa ra kỳ họp để đại biểu thảo luận, quyết định theo quy trình, quy định...

+ Công tác Giám sát của Thường trực HĐND, Các Ban HĐND xã đôi lúc chưa đảm bảo theo quy trình, quy định, cụ thể: Tại Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND xã Đắk Sao 06 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo số 22/BC-TTHĐND, ngày 23/12/2022 về giám sát chương trình đường đi khu sản xuất thôn Năng Nhỏ 2: Chỉ nêu được thực trạng, không nêu được ưu điểm, nhược điểm, sự cần thiết, sự đảm bảo theo quy định hiện hành về xây dựng công trình, nội dung kiến nghị chưa rõ nét, không đúng trọng tâm (*chưa có Kế hoạch, đề cương giám sát, quyết định thành lập đoàn giám sát...*)

+ Một số Nghị quyết ban hành chưa đảm bảo theo thể thức và quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL (*Phân biệt giữa Nghị quyết cá biệt và Nghị quyết QPPL*). Một số Nghị quyết còn bỏ trống ngày tháng ban hành, chưa có căn cứ văn bản của cấp trên.

#### ***Chương trình MTQGXD Nông thôn mới.***

+ Việc huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

+ Đối với tiêu chí số 10 - Thu nhập: Xã chưa xác định được cách thức thu thập, số liệu đầu vào để tính toán mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm chưa đảm bảo.

+ Một số tiêu chí trong báo cáo của các xã đánh giá đã đạt nhưng qua giám sát thực tế nhìn chung là chưa bền vững và có khả năng trong các năm tới sẽ bị giảm không đạt các tiêu chí như: Tiêu chí về Trường học, một số tiêu chí con của một số tiêu chí như: Tiêu chí về tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo quanh năm của tiêu chí về giao thông; Các tiêu chí: Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ... xử lý đáp ứng yêu cầu về môi trường, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế ...



**- Đối với xã Đăk Tờ Kan**

***Về việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND xã và việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp HĐND xã***

Sau đợt GS 06 tháng cuối năm 2022, UBND xã chưa xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Báo cáo số 26/BC-TTHĐND, ngày 20/10/2022 về kết quả Giám sát của TT HĐND huyện

***Tồn tại tại các kỳ họp:***

+ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND xã: Căn cứ VBQPPL năm 2015 là chưa phù hợp; còn để trống nội dung số QĐ cấp trên về giao Kế hoạch KTXH năm 2023

+ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 29/12/2022 của HĐND xã về phân bổ KH vốn năm 2023: Không có phụ lục kèm theo Nghị quyết.

+ TT HĐND: Báo cáo KQ GS 06 tháng cuối năm 2022: (Báo cáo số 20/BC-TTHĐND, ngày 20/12/2022) : Chưa nêu được thực trạng, chưa nêu được ưu điểm, nhược điểm, tồn tại, hạn chế và kiến nghị của Đoàn Giám sát; Kế hoạch kèm theo Tờ trình số 04/TTr-TTHĐND ngày 20/12/2022 về KH tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND, Không ký KH kèm theo tờ trình; Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã giám sát cùng đối tượng, cùng thời gian, cùng địa điểm giám sát (*Chế độ chính sách của học sinh tại trường Tiểu học Đăk Tờ Kan*)

+ Các Ban HĐND: Công tác thẩm tra tại một số nội dung còn bỏ trống, chưa đảm bảo các nội dung thẩm tra theo quy định (*Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra báo cáo thu chi NS năm 2022; NQ thu chi NS năm 2023; ...*); Số báo cáo Thẩm tra chưa phù hợp so với công văn giao thẩm tra của TT HĐND huyện (*TT HĐND giao thẩm tra 11 nội dung, tuy nhiên chỉ có 02 BCTT*)

+ Chưa có văn bản giao cho các ban HĐND xã thực hiện thẩm tra đối với nội dung UBND xã trình; Chưa có văn bản xin chủ trương cấp ủy về tổ chức kỳ họp và đã ban hành Nghị quyết; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã chưa có Báo cáo kết quả Giám sát 06 tháng đầu năm 2023; Việc thẩm tra của các Ban HĐND huyện có nội dung đúng thẩm quyền theo quy định; Chưa kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm chỉ ra tại Báo cáo số 26/BC-TTHĐND, ngày 20/10/2022 về kết quả Giám sát của TT HĐND huyện

***Kỳ họp chuyên đề***

+ Chưa tổ chức kỳ họp chuyên đề điều chỉnh Nghị quyết về về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

***Công tác thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới***

+ So với Kết quả giám sát năm 2022, Hiện nay theo báo cáo của UBND xã Đăk Tờ Kan đạt 11/19 tiêu chí (*Giảm 01 tiêu chí số 05 – Trường học*)

+ Về Hồ sơ minh chứng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chỉ có 02 tiêu chí: Quy hoạch (1); Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm (17) có hồ sơ minh chứng và Biên bản xác nhận với Cơ quan chuyên môn phụ trách tiêu chí NTM trên địa bàn huyện. Đối với các tiêu chí còn lại chưa có hồ sơ minh chứng

theo quy định. *(Tiêu chí số 03 – Thủy lợi và phòng chống thiên tai có hồ sơ tuy nhiên chưa có biên bản xác nhận với cơ quan phụ trách)*

+ Về báo cáo: Chưa đánh giá, làm rõ kết quả đạt được của từng tiêu chí (11/19 tiêu chí đã đạt); chưa làm rõ khó khăn, vướng mắc, biện pháp và kế hoạch đối với các tiêu chí chưa đạt (8/19 tiêu chí chưa đạt); chưa báo cáo được lý do giảm 01 tiêu chí so với kết quả giám sát 06 tháng đầu năm 2023 của Thường trực HĐND huyện.

**- Đối với xã Ngọc Lân**

***Việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND xã và việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp HĐND xã***

***Các kỳ họp thường lệ:***

+ Các Ban HĐND: Công tác thẩm tra tại một số nội dung còn bỏ trống, chưa đảm bảo các nội dung thẩm tra theo quy định (*Báo cáo thẩm tra số 06/BC-BPC-HĐND, ngày 21/12/2023 của Ban Pháp chế; Báo cáo số 06/BC-HĐND, ngày 21/12/2023*); Việc thẩm tra các Ban HĐND xã chưa đảm bảo theo quy định (*Các ban HĐND xã thẩm tra nhiều nội dung trình vào 01 báo cáo thẩm tra*)

- Nghị quyết ban hành của HĐND chưa đảm bảo, chưa có căn cứ pháp lý các Nghị quyết và Quyết định giao chỉ tiêu của cấp trên (*Nghị quyết số 24, 25/NQ-HĐND, ngày 21/12/2023*); Một số Nghị quyết ban hành sai quy định Luật ban hành VB QPPL (*ng nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND, ngày 22/12/2022 về phê chuẩn dự toán NS, Phương án phân bổ NS 2023*)

+ Chưa có văn bản giao cho các ban HĐND xã thực hiện thẩm tra đối với nội dung UBND xã trình; Chưa có văn bản xin chủ trương cấp ủy về tổ chức kỳ họp và đã ban hành Nghị quyết; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã chưa có Báo cáo kết quả Giám sát 06 tháng đầu năm 2023; Chưa kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm chỉ ra tại Báo cáo số 26/BC-TTHĐND, ngày 20/10/2022 về kết quả Giám sát của TT HĐND huyện

***Kỳ họp chuyên đề***

Chưa tổ chức kỳ họp chuyên đề điều chỉnh Nghị quyết về về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

***Công tác thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới***

+ Sau đợt GS 06 tháng đầu năm 2023, UBND xã chưa xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Báo cáo số 19/BC-TTHĐND, ngày 04/7/2023 về kết quả Giám sát của TT HĐND huyện về CT MTQG XD NTM

+ So với Kết quả giám sát 06 tháng đầu năm 2023, Hiện nay theo báo cáo của UBND xã Ngọc Lân đạt 15/19 tiêu chí (*tăng 01 tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất*), Tuy nhiên về Hồ sơ minh chứng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền có 08 tiêu chí<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm (17); Tiêu chí số 4 – Điện ; Tiêu chí số 05 – Trường học; Tiêu chí số 2 – Giao

- Nhiều tiêu chí đã hoàn thiện hồ sơ nhưng chưa có xác nhận của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền<sup>14</sup>; Một số tiêu chí chưa đạt, chưa hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo quy định<sup>15</sup>.

- Về báo cáo: Chưa đánh giá, làm rõ kết quả đạt được của từng tiêu chí (15/19 tiêu chí đã đạt); chưa làm rõ khó khăn, vướng mắc, biện pháp và kế hoạch đối với các tiêu chí chưa đạt (4/19 tiêu chí<sup>16</sup> chưa đạt); chưa báo cáo được việc hiện các nội dung nguồn kinh phí thực hiện chương trình MTQG XD NTM trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 (từ năm 2022 đến nay)

- Chưa báo cáo việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm chỉ ra tại đợt giám sát 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể: (1) thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm trang bị các cơ sở vật chất văn hoá tại nhà Rông các thôn và khu thể thao trong thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá của người dân, chưa lắp đặt mạng Internet WiFi tại Nhà rông các thôn; (2) Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới hình thức sản xuất, đa dạng hoá ngành nghề, tăng cường công tác đào tạo nghề lao động nông thôn; (3) Việc cung cấp hồ sơ xây dựng công trình nông thôn mới trên địa bàn xã, cụ thể: Công trình Đường trục đi đoạn nối tiếp đường thôn Lộc Bông với tổng kinh phí NSTW 306 triệu đồng; Đường đi KSX thôn Tu Bung đoạn nối tiếp với tổng kinh phí NSTW 1.150,00 triệu đồng; Công trình Đường nội thôn đoạn nối QL 40b đi làng Kô Xia I cũ với tổng kinh phí NSTW 275 triệu đồng.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1. Ưu điểm

**1. Thuận lợi:** Được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, cùng với đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, do đó một số nội dung, tồn tại, hạn chế đã được khắc phục, giải quyết kịp thời.

#### 2. Hạn chế, khó khăn:

##### Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND xã

- Việc thẩm tra các Ban HĐND xã chưa đảm bảo theo quy định (*Các ban HĐND xã thẩm tra nhiều nội dung trình vào 01 báo cáo thẩm tra*); Nghị quyết ban hành của HĐND chưa đảm bảo, chưa có căn cứ pháp lý các Nghị quyết và Quyết định giao chỉ tiêu của cấp trên.

- Công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã còn sơ sài, chưa phát huy được hiệu quả giám sát, còn tình trạng các đoàn giám sát thực hiện giám sát trùng nội dung, cùng đối tượng và thời điểm giám sát, chưa đảm bảo quy định.

##### Về thực hiện Chương trình Nông thôn mới:

---

thông; Tiêu chí số 9 – Nhà ở dân cư có hồ sơ minh chứng và Biên bản xác nhận với Cơ quan chuyên môn phụ trách tiêu chí NTM trên địa bàn huyện; Tiêu chí số 3: Thủy lợi và Phòng chống thiên tai.

<sup>14</sup> Tiêu chí số 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 – Quốc phòng và An ninh; Tiêu chí số 16 – Văn hóa; Đối với các tiêu chí chưa có hồ sơ minh chứng: Tiêu chí số 14 – Giáo dục và đào tạo;

<sup>15</sup> Tiêu chí số 15 – Y tế; Tiêu chí không đạt có xác nhận của cơ quan, đơn vị phụ trách: Tiêu chí số 10 – Thu nhập; Tiêu chí số 11 – Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12 – Lao động; Tiêu chí số 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

<sup>16</sup> Tiêu chí số 10 – Thu nhập, Tiêu chí số 11 – Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 15 – Y tế; tiêu chí số 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

- Việc huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn.

- Một số tiêu chí đã đạt được trong các năm trước nhưng hiện nay do thay đổi tiêu chuẩn đánh giá nên mặc dù huyện đang tạm đánh giá là đạt nhưng chưa bền vững (*như tiêu chí quy hoạch, chỉ tiêu về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch...*).

- Đối với tiêu chí số 10 - Thu nhập: Các xã trên địa bàn huyện chưa được cơ quan chuyên môn hướng dẫn về cách thức thu thập số liệu đầu vào để tính toán mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm. Việc xác định, tính toán và hoàn thiện tiêu chí Thu nhập trong bộ tiêu chí thôn nông thôn mới và xã nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, chưa có cách tính cụ thể để triển khai thực hiện theo quy định.

- Tỷ lệ nghèo đa chiều trên địa bàn huyện hiện nay còn khá cao, mặc dù tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đều đạt từ 6-8% tuy nhiên vẫn chưa mang tính bền vững.

- Chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông của trường PTDTNT huyện không đáp ứng đủ số lượng học sinh đã tốt nghiệp THCS. Do vậy đa số học sinh sau khi hết lớp 9 không đủ điều kiện để tham gia học bổ túc hoặc học trung cấp nghề đều lựa chọn đi làm kiếm thu nhập. Do vậy, một số xã chưa đảm bảo đạt được tiêu chí số 14 - Giáo dục.

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi trên địa bàn huyện còn khá cao, nhưng các xã và ngành y tế chưa có giải pháp hiệu quả để thực hiện chỉ tiêu này.

- Một số cán bộ, công chức xã chưa đạt chuẩn chưa chủ động chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định (*mặc dù huyện đã tạo điều kiện để các cá nhân tham gia các khóa đào tạo tự chuẩn hóa*).

### **3. Nguyên nhân**

#### **3.1. Chủ quan**

##### **Về công tác tổ chức các kỳ họp HĐND xã**

- Các Ban của HĐND xã trong việc chủ động, chuẩn bị thẩm tra các cáo cáo do UBND xã trình còn chậm, xây dựng báo cáo trình kỳ họp còn bị động. Một số đại biểu chưa quan tâm nghiên cứu cho ý kiến sâu về các nội dung trình kỳ họp.

- Thường trực HĐND các xã còn chưa triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động của HĐND, các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật giám sát và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chưa sắp xếp nhiều thời gian kiểm tra rà soát lại một số văn bản, Nghị quyết đã ban hành không đúng thể thức, nội dung nhưng vẫn còn tổ chức thực hiện.

##### **Về thực hiện Chương trình Nông thôn mới:**

- Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đôi lúc chưa phát huy hết tác dụng dẫn đến nhận thức của người dân vẫn còn tư tưởng đợi nhà nước đầu tư. Chưa có giải pháp hiệu quả trong việc huy động nguồn lực để lồng ghép tổ chức thực hiện chương trình.

- Công tác chỉ đạo điều hành của các ngành có liên quan đặc biệt là cấp cơ sở triển khai thực hiện chưa được thường xuyên, còn chung chung chưa bám sát vào tình hình thực tế để triển khai thực hiện.

### 3.2. Khách quan

#### Về công tác tổ chức các kỳ họp HĐND xã

Trình độ và năng lực chuyên môn của một số đại biểu HĐND xã, các Ban HĐND xã còn hạn chế, chưa đáp ứng được công tác tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND xã trong công tác quản lý, điều hành hoạt động chung.

#### Về thực hiện Chương trình Nông thôn mới:

- Nhu cầu kinh phí để triển khai thực hiện chương trình là rất lớn, trong khi đó ngân sách Trung ương bố trí để thực hiện chương trình còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư.

- Một số hướng dẫn của cấp trên còn chưa cụ thể rõ ràng.

### IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

#### 1. Đối với UBND huyện

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở triển khai thực hiện tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo UBND các xã trên cơ sở tiêu chí, định mức và nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia<sup>(17)</sup> đã được phân bổ, xem xét, ưu tiên bố trí đầu tư, nâng cấp các dự án, công trình thiết yếu mà Nhân dân đang bức xúc, kiến nghị nhiều lần.

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nhất là các chủ trương, chính sách, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội có liên quan trực tiếp tác động đến người dân để cử tri biết, hiểu một cách thấu đáo và tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người dân, tích cực thực hiện chủ trương chung của huyện.

- Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí thường xuyên phối hợp với UBND các xã kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách để có giải pháp kịp thời thực hiện trong thời gian tới, đồng thời có báo cáo kết quả định kỳ theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương rà soát, triển khai khắc phục các nội dung tồn tại, hạn chế do đoàn giám sát chỉ ra, đảm theo đúng nội dung, thời gian và tiến độ. Đồng thời báo cáo kết quả xử lý, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra các tồn tại, hạn chế do Đoàn Giám sát chỉ ra theo đúng quy định. Hoàn thành báo cáo TT HĐND huyện **trước ngày 31/03/2024** để theo dõi, tổng hợp.

- Chủ trì, làm việc với chi cục Thống kê khu vực Đăk Tô – Tu Mơ Rông hoàn thiện công thức và phương pháp xác định tiêu chí thu nhập trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; Đồng thời tổ chức hướng dẫn, tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, lãnh đạo UBND các xã để thực hiện xác định tiêu chí thu nhập của nhân dân trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định. Hoàn thành báo cáo Thường trực HĐND huyện biết, theo dõi chậm nhất trong **cuối quý I năm 2024**.

**2. Đề nghị Đảng ủy các xã:** Tăng cường công tác chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND xã và việc ban hành

<sup>(17)</sup> Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I và Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết tại kỳ họp HĐND xã; Thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã đảm bảo theo đúng quy trình, quy định.

### **3. Đối với HĐND và UBND các xã:**

#### **3.1. Kiến nghị chung**

##### **Đối với HĐND xã:**

- Nghiêm túc triển khai thực hiện các hoạt động của HĐND, các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật giám sát và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung kiểm tra rà soát lại một số văn bản, Nghị quyết đã ban hành không đúng thể thức, nội dung nhưng vẫn còn tổ chức thực hiện.

- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu HĐND xã trong việc thu thập thông tin về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND xã; gắn bó với nhân dân, sâu sát với tình hình đời sống của nhân dân ở địa bàn ứng cử, qua đó, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nghiên cứu tài liệu, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp ...để có ý kiến đóng góp vào các nội dung trình kỳ họp.

- Phải tuân thủ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật khác có liên quan, nhất là các quy định về phiên họp Thường trực HĐND xã hằng tháng, phiên họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, quy định về giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND; quy định về xây dựng, quyết định chương trình giám sát, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ...

##### **Đối với UBND các xã về thực hiện chỉ tiêu nông thôn mới trên địa bàn:**

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các thôn trên địa bàn xã.

- Khẩn trương hoàn thiện, xây dựng Kế hoạch và thực hiện khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua các đợt giám sát của Thường trực HĐND huyện đảm bảo theo quy định.

- Thường xuyên vận động người dân thực hiện dọn vệ sinh sạch sẽ trên các tuyến đường làng, ngõ xóm sạch sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường tại các thôn trên địa bàn xã.

- Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ minh chứng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn các xã đảm bảo theo đúng quy trình, quy định.

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể về xây dựng CT MTQG xây dựng Nông thôn mới; có giải pháp, lộ trình và người thực hiện cụ thể. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

#### **3.2. Đối với UBND xã Ngọc Lân:**

Khẩn trương thực hiện hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ đầu tư, xây dựng, mua sắm trang bị các cơ sở vật chất văn hoá tại nhà Rông các thôn và khu thể thao trong thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá của người dân, chưa lắp đặt mạng Internet WiFi tại Nhà rông các thôn; (2) Thực hiện việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới

hình thức sản xuất, đa dạng hoá ngành nghề, tăng cường công tác đào tạo nghề lao động nông thôn; (3) Việc hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ Công trình Đường trục đi đoạn nối tiếp đường thôn Lộc Bông với tổng kinh phí NSTW 306 triệu đồng; Đường đi KSX thôn Tu Bung đoạn nối tiếp với tổng kinh phí NSTW 1.150,00 triệu đồng và Công trình Đường nội thôn đoạn nối QL 40b đi làng Kô Xia I cũ với tổng kinh phí NSTW 275 triệu đồng đảm bảo theo quy định. Hoàn thiện, báo cáo Thường trực HĐND huyện **trước ngày 15/3/2024**

### **3.3. Đối với UBND xã Đăk Sao**

Tiếp tục quan tâm, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn thiện các thủ tục có liên quan, chi trả tiền đền bù thiệt hại diện tích xây dựng đập thủy lợi Đăk Pờ Ang cho 77 hộ dân tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Sao (*công trình đã thi công từ năm 2019*) với tổng số tiền là 497.762.857 đồng. Đảm bảo hoàn thành chậm nhất trong tháng 2 năm 2024 theo đúng cam kết. Sau khi hoàn thành việc chi trả, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND huyện biết, theo dõi.

### **3.4. Đối với UBND xã Đăk Tờ Kan**

Xây dựng Kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới đối với việc hoàn thành 02 tiêu chí năm 2024: Tiêu chí số 5 - Trường học và tiêu chí số 19 - Quốc phòng và an ninh. Hoàn thành và gửi về Thường trực HĐND huyện huyện biết, theo dõi **chậm nhất trong ngày 29/2/2024**.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện hiện tình hình thực hiện kiến nghị tại các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện và kết quả thực hiện Kết luận các phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện. Kính trình HĐND huyện Khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 xem xét./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã;
- Lưu: VTHĐ.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Y Như Nga**